



ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๗๑๑

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๑๗.๕/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๖๐๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งเวียนแนวทางการพิมพ์หนังสือราชการ และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสาครฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาครบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จังหวัดสมุทรสาครจึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑) เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเสนอหนังสือที่มีเรื่องการพิจารณาคำสั่งทางปกครองต่าง ๆ หรือการพิจารณาที่มีเงื่อนไขระยะเวลา ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อนระยะเวลาที่กำหนดสิ้นสุด ๗ วันทำการ ทั้งนี้ หากมีเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อกฎหมาย คำสั่งทางปกครอง ให้หัวหน้าส่วนราชการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้เอกสารตัวจริง หรือถ้าเป็นสำเนาเอกสาร ให้รับรองสำเนาทุกหน้าและผู้รับรองสำเนาจะต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป

๒) ดำเนินการสำรวจคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน รองประธาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ รวมถึงคำสั่งที่มีนัยทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในปัจจุบัน หากมีคำสั่งดังกล่าวให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงนามโดยเร็ว

๓) หนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ให้ส่วนราชการระบุชื่อและหมายเลขห้องประชุม ให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ห้องประชุมมหาชัย (๒๐๑) และห้องประชุมท่าจีน (๕๐๒)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๗๓๘๗
โทรสาร ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๔